

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

## ผู้เลวจะไม่ให้ว่าเลวยังงี้

ทางเวียงจันทน์ก็มาขอผ้าห่ม ต้องไปขู่เอาเลย เราเป็นฝ่ายขู่ มาทำจิต ๆ ชีต ๆ  
อย่ามากับเรานะจิต ๆ ชีต ๆ เราบอก เราช่วยด้วยความเมตตาจริง ๆ จากจิตใจเรา ว่าติด  
ธุระอันนั้นติดธุระอันนี้ ธุระเรามากขนาดไหน..ทั่วโลก มาว่าอะไรธุระเพียงแค่นั้น ดูแล้ว  
ดูว่าวันนี้เขาจะมารับ ว่าเขาติดธุระ เราไม่มีธุระหรือ จ้อเข้าไปละซิ ธุระเราทั่วโลกอย่าว่า  
แต่แผ่นดินไทยเลย ข้างบนข้างล่างมีหมดธุระของเรา เป็นแต่เพียงไม่พูดถึงเท่านั้นเอง  
มาทำกับเราแบบจิต ๆ ชีต ๆ ไม่ได้นะ ทำไปทำมาเดี่ยวสวนหมัด ๆ ปิดทิ้งเลย เพราะเรา  
ทำด้วยความจริงใจจริง ๆ ไม่ได้เลอะแผละ ๆ

อย่างคนนั้นขอมาคนนี้ขอมา คิดแล้วคิดเล่าพิจารณาสอดแทรกควรยังงี้ไม่ควร  
ยังงี้ คิดเต็มหัวใจ นี่ก็ขูไปทางเวียงจันทน์ จะให้เดือนเมษาหรือค่อยส่งผ้าห่ม ก็ทางนี้  
ให้แล้วทำไมจึงว่าติดธุระธุระอะไรให้ไม่ติดธุระมันก็ไม่หนาวละซิ เลยวันนี้เขาจะมาเอา  
รับที่ด่าน ต้องถูกขู่ไป โถ มาทำจิต ๆ ชีต ๆ กับเราไม่ได้นะ เราทำกับโลกเราไม่ได้จัดได้  
ชีต เราทำอย่างจริงอย่างจังด้วยความเมตตาเจาะจงตลอดเลย ช่วยโลกจนไม่มีอะไรติด  
เนื้อติดตัวนะเรา ทั้ง ๆ ที่เราก็จะไม่ให้ติดอยู่แล้ว แเบตตลอดเลย มันก็ยังไม่ทัน เราแบ  
ตลอดเพื่อสงเคราะห์โลก ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมาไม่ทัน

เมื่อคืนนี้ไม่สบาย เป็นอะไรไม่รู้ตั้งแต่ค่ำเมื่อวานนี้ไม่สบายเลย ฉันทยาพาราฯ  
ก็ไม่เห็นดีอะไร เป็นหวัดตั้งแต่บ่ายๆ เมื่อวานนี้ ลักษณะมันระบบในตัวของเรา เป็น  
อะไรก็ไม่รู้ วันนี้ก็มีลักษณะอยู่ เมื่อคืนนี้เป็นทั้งคืน จะว่าเป็นหวัดก็ไม่ปรากฏ มันหาก  
เป็นอยู่ในตัวนั้นแหละ ยาแก้หวัดก็มี แต่ไม่เห็นมีลักษณะหวัดเราก็ไม่ฉันทยาแก้หวัด ฉันท  
แต่ยาพาราเซตามอล ๒ เม็ดแล้วก็นอน มันเป็นอะไรไม่รู้

(หมอสานิตย์พร้อมครอบครัวถวายหนึ่งพันบาทครับ) เรื่องหมอเราเคยพูด  
เสมอ หมอรู้สึกจะห่างเหินต่อศาสนามากอยู่ วงราชการต่างๆ ก็ทราบกันอยู่แล้ว มันจิต  
มันชืดวงราชการทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นการกินการกลืนการรีดการไถมันจึงตกหน้าขึ้นทุก  
วันๆ ศีลธรรมมันไม่มอง วงราชการต่างๆ มีแต่วงกินวงกลืนทั้งนั้น ไปที่ไหนฟังไม่ได้  
นะเรื่องธรรมกับโลก โลกมันสกปรกมากทีเดียว หาความสะอาดไม่ได้ ไปในแง่ใดมุมใด  
มีแต่ส้วมแต่ถ่านเต็มบ้านเต็มเมือง หาความสะอาดไม่มี ผู้รักษาความสะอาดพิจารณา  
แล้วมันพิจารณาไม่ได้นะ มันอดทนระอาใจเหมือนกัน

เราตัวเท่าหนูนี้เราก็ปฏิบัติศีลธรรมเต็มหัวใจของเรา ถ้าว่าตามแบบภาษาของ  
โลกก็ว่าสนุกพิจารณาโลกที่มันสกปรกแสนโสมนมทีเดียว นี่ละคนห่างเหินจากศีลจาก

ธรรมดู่ที่ไหนดูไม่ได้...ดูคน ดูหมาก็ยังไม่เป็นไร ดูหมาเราเล่นกับหมาสุนัขสนาม แต่ดูคนสะดุดใจก็ก๊ ก๊ ยิงตอนบ่ายๆ กลางวันมันก็ไหลไปไหลมา เราไม่ออกมาละตอนบ่ายๆ เรามักจะออกตอนบ่ายๆ ไปดูนั่นดูนี่ ประมาณ ๔ โมงเราออกมา แต่ก่อนยิ่งมากกว่านี้ ถูกชนาบเอา ถ้าเรามาเจอเข้าไม่เป็นไร ฟังแต่ว่าไม่เป็นไร ชนาบเลย พระณอร์ท่านดู ท่านดูไม่ได้ท่านก็ทนเอา ยั่วเยี้ยๆ ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร มาเที่ยววัดเที่ยววาดูนั่นดูนี่ ก่อๆ กังๆ ถ่อๆ มองๆ ดูแล้วดูไม่ได้นะ ถ้ามาเจอเราแล้วเอาละ ถามไม่ได้เรื่องไล่เดี๋ยวนั้นเลยๆ

ติดประกาศไว้มันไม่อ่าน เลยเอาประกาศใหญ่ออกรับกันเลย ไล่ เมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆ เราออกมาเดินมานี้ รมอยู่ประตู คือทาง ต.ช.ด.เขารักษาประตู คนสู่มสู่มหัวเขาไม่ยอมให้เข้าเขาก็ไม่ให้เข้า มันรอเต็มประตูเลย พอเห็นเราไปรุมมา อยู่ที่ไหนก็รุมมาประตู สุดท้ายเราก็ล้มไป ดูว่าเราออกไปไล่หรือไง ออกจากนี้ไปไล่เลย ทีแรกว่าจะไม่ไป แอบดูอยู่..คน มันเลอะๆ เทอะๆ มากี่ไม่มีเซตมีแดน มาเซ่อๆ ซ่าๆ ผู้รักษาศีลธรรมท่านรักษาด้วยความรอบคอบละเอียดลออ กับความเลอะเทอะเข้ามามันดูกันไม่ได้นะ เลอะเทอะจริงๆ

เราได้เห็นชัดเจนในวัดป่าบ้านตาด เป็นวัดที่เข้มงวดกวดขันในข้อวัตรปฏิบัติพระณอร์ท่าน เมื่อได้เวลาแล้วปิดไม่ให้คนเข้ามาเกี่ยวข้อง จะอนุโลมบ้างแต่เข้ามาถึงจ้งหันตอนบ่ายอนุโลม ยั่วเยี้ยๆ เข้ามา ไม่ทราบมาแบบไหนต่อแบบไหน ว่าเอาเงินเข้ามาให้เรา อย่าเอามาจะฟาดเข้าป่านู่น เราไม่ได้บวชมาหาเงินนะ ใครอย่าเข้าใจว่าหลวงตาบ้วนีจะไปง้อกับเงินกับทอง อย่ามาอวดนะ ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรม จะเอาอันนี้มาอวดเราเดี๋ยวลี้หนีเดี๋ยวนั้นเลย

เราไม่ได้บวชมาหาเงินหาทอง เราบวชมาหาศีลหาธรรมต่างหาก เรายังรักษาอย่างเข้มงวดกวดขัน อย่าเอาอันนี้มาอวดเรานะ สิ่งเหล่านี้สมมุติกันขึ้น ถ้าว่าเงินก็ไอ้หลังลาย ประสากระดาษ ถ้าว่าเงินเหรียญก็แร่ธาตุต่างๆ อยู่ที่ไหนมันก็มีแร่ธาตุ เหยียบไปเหยียบมาอยู่ที่นี่ จ้งว่าอย่าเอามาอวดเรานะ ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรม ธรรมนี้โลกกราบกันراب สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครกราบ จะเอาอันนี้มาอวดเราไม่ได้ อย่ามาอวดนะ เราไม่ถือสิ่งเหล่านี้เป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรม ควรดูดู ควรบอกบอก ควรสอนสอน ควรเตือนเตือน ควรไล่เดี๋ยวนั้นก็ไล่เลย มันมาทำความเลอะเทอะกับของที่มีค่ามหาศาลคือธรรม สิ่งเหล่านี้มันเหมือนมูตรเหมือนคูมมันเข้ามาเลอะเทอะ แล้วจะเอาเงินเอาทองเอาฐานะสูงต่ำมาอวดเรา อย่า เราในนามของธรรม อย่ามาอวดธรรมว่าจ้งน้เลย เอาจริงเอาจ้งมากนะเรา

ใครมาที่นี่ย่าเข้าใจว่าเราได้อาศัยคนนั้นอาศัยคนนั้นนะ มาฟังธรรมต่างหากที่เรานูโลมอยู่ที่นี่ เข้ามาฟังธรรม อย่ามาเบ่งไม่ได้นะวัดนี้ เบ่งเมื่อไรชัดเมื่อนั้นเลย หงาย

ไปทันทีเลยถ้าลงมาแบ่ง ไม่ได้กับวัดนี้ เรายังนี้เรารับด้วยความเมตตาอนุโลมต่างหาก เราไม่ได้รับด้วยเห็นแก่เงินแก่ทองแก่ข้าวแก่ของ เห็นแก่ฐานะสูงต่ำของเขา อย่า เราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ เป็นเหมือนมูตรเหมือนคูด ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรม อย่าเอาอันนี้มาอวดเรามากตรงๆ เราในนามของธรรม เราจะพูดโดยธรรมตลอดไปเลย มันเลอะเทอะมากนะ โลกถ้าเห็นอธรรมแล้วเหยียบธรรม เอายศเอาบรรดาศักดิ์ เอาเงินเอาทองเอาฐานะสูงต่ำมาอวดธรรม ธรรมเลยหมอบอยู่ที่ใต้ก้นถ่าน พวกนี้ขึ้นเหยียบข้างบนๆ สำหรับวัดนี้อย่า บอกมันเลย อย่ามาเหยียบนะ ไม่มีอะไรยิ่งกว่าธรรม อันนี้สำคัญมาก

เรารับแขกรับคนไว้แนะนำสั่งสอน รับไว้ด้วยความเมตตา เราไม่ได้รับไว้เพราะเห็นแก่สินจ้างรางวัลและโลกามิสใดๆ ทั้งนั้น เราไม่รับสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้เข้ามาอวดเรานะ พูดตรงๆ ภาษาธรรมเป็นอย่างนั้น พูดอย่างตรงไปตรงมาโลกเดี๋ยวนี้มันขึ้นเหนือธรรม เหยียบหัวธรรมให้ธรรมหมอบ ธรรมพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วไม่หมอบ ไม่ควรมาอย่ามา ท่านอยู่คนเดียวในป่าในเขาในวัดในวาท่านสะดวกสบายยิ่งกว่าพวกสัว่มพวกถ่านมาจู้จ้านๆ ไม่มีเวลาเวลา ยุ่งไปหมดทั้งวันทั้งคืน ลำบากเพราะพวกเหล่านี้ละ

ท่านปฏิบัติธรรมท่านลำบากที่ไหน ท่านอยู่สะดวกสบายของท่าน ให้อพวกจู้จ้านละขีมาทำให้เสียหมดในวัดนี้ สำหรับวัดป่าบ้านตาดบอกตรงๆ เลยอย่างนะ อย่าเอาลัทธิอันนี้มาใช้กับเรา เจอเมื่อไรเป็นชดเมื่อนั้นเลย มันสมบัติอะไร ของเหล่านี้มันเคลื่อนอยู่ในโลกธาตุเรื่องสัว่มเรื่องถ่าน กิริยาใดแสดงออกมามีแต่เยอหยิ่งจองหอง ธรรมท่านไม่เยอหยิ่งไม่จองหอง ท่านสูงพอแล้วจะเอาอะไรมาเยอหยิ่งยิ่งกว่านั้นอีก ความเยอหยิ่งก็ไม่ใช่ธรรม ธรรมเหนืออื่นอีก มันเลอะเทอะไปขนาดนั้นละ

พวกในครีวมาภาวนาให้ภาวนานะ อย่ามาทะเลาะเบาะแว้ง อย่ามาตีฉินนินทากัน มาดูหัวใจเจ้าของ อย่าไปดูคนอื่น เหตุร้ายทั้งหลายเกิดจากหัวใจ คิดคนนั้นไม่ดีคนนี่ไม่ดี ตัวเจ้าของเลขขนาดไหนไม่ดู ให้ดูตัวมันเลขนี้ มาปฏิบัติธรรมมาตีฉินนินทากันว่าร้ายกัน นอกจากนั้นก็ทะเลาะเป็นหมากัดกันในวัดในวาดูไม่ได้นะ เรานุโลมเต็มที่แล้วอกจะแตกแล้วนะเวลานี้ ให้ภาวนากันนะข้างใน อย่ามาจู้จ้านๆ ใครชี้เกี่ยจภาวนาให้หนีออกจากวัดนี้ อย่ามาอยู่ให้หนักวัดหนักจริงๆ ไม่ได้หน้าได้หลังอะไร

ไม่ทราบมาจากไหนต่อจากไหน ยั่วเย้ยๆ ในครีวนั้นละตัวสำคัญมากที่สุด เวลาไหนๆ ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ไหลเข้ามาๆ มองไม่ทัน นี่ละที่เราหนักมากทุกวันนี้ ให้พากันพิจารณาทุกคน พระท่านหนักแต่พระท่านไม่พูด ท่านอดเอาท่านทนเอา มีแต่เราคนเดียวละพูดเกี่ยวกับเรื่องแขกคนเข้ามา ไม่ได้หน้าได้หลังจู้จ้านๆ ล่อนจ้อนเล่นแจ้นแต่งตัวนั้นจะเห็นที่มันอยู่นั้นนะ ผู้หญิงนี่คะนองมากกว่าผู้ชาย เราไม่ตำหนิผู้หญิงทั่วไป

ส่วนมากเวลานี้ผู้หญิงเป็นอย่างนี้ คึกคะนองมากยิ่งขึ้นกว่าผู้ชายเสียอีก การแต่งเนื้อ แต่งตัวผู้ชายยังพอดู แต่ดูผู้หญิงมันจะดูไม่ได้ล่อนจ้อนเล่นแฉิ้นเข้ามา บางคนมันจะไม่ ่รุงขึ้นมันจะปล่อยที่เข้ามา เราจะเอาไฟตำที่มันละผู้ใดเข้ามาแบบนั้น เอามันจริง ๆ นี่ละ ธรรมเอาไฟตำที่คนหน้าด้าน

มันเลอะเทอะเข้าไปทุกวัน แต่งเนื้อแต่งตัวมันไม่คำนึงถึงความสวยงามความ คำนึงถึงมนุษยธรรม คือมีศีลมีธรรมย่อมมีหิริโอตตปปะ จะเห็นสถานที่ควรหรือไม่ควร อันนี้ควรไม่ควรมันปล่อยหมาเข้ามาล่อนจ้อนเล่นแฉิ้นเข้ามาดูไม่ได้นะ ต่อไปนี้จะได้ให้ เขาไปตีเกราะประชุม บอกให้เอารังแตนมาแขวนไว้ตามข้างๆ ทาง ไอ้พวกหมาเดือน แก้มันเข้ามา จับสายผูกรังแตนนั้นเขย่าที่เดียวให้แตนไล่ขนามันหลงทิศ พระไล่มันไม่ ไปเอาแตนไล่ละ พวกที่เคียว ภาษาภาคอีสานเข่าว่าที่เคียว มันเลอะมันเทอะไปหมด แต่งตัวดูไม่ได้ผู้หญิงเลวกว่าผู้ชาย เลอะๆ เทอะๆ ไปหมด ล่อนจ้อนเล่นแฉิ้น ให้เขา ได้มองดูเท่านั้นก็เอา มองดูก็จะเอาไฟตำเข้าไปด้วย มองดูแทนที่จะให้เกิดความ กำหนดยินดีมันมีแต่ความสลดสังเวชจากความหน้าด้านของกิเลส พวกกันจำหรือยังพูด เวลานี้

ไม่มีใครพูดอย่างนี้ เพราะเวลานี้ธรรมหมอบแล้ว กิเลสเหยียบหัวธรรมไป พอแล้ว ธรรมนี้ไม่หมอบ ตรงไปตรงมา ภาษาธรรมเป็นอย่างนี้ ท่านทั้งหลายฟังเอา ไม่ได้ให้ร้ายป้ายสีต่อผู้ใด ผู้ติชอบรับว่าดี ผู้ที่มันเลวจะไม่ให้ว่าเลวยังไง ความเลวเป็น ของดีเมื่อไร เข้าไปตรงไหนเลอะเทอะตรงนั้นๆ เอาละพอ ให้พร

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.Luangta.com](http://www.Luangta.com) หรือ [www.Luangta.or.th](http://www.Luangta.or.th)

และรับฟังจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*